



INFRA  
DECOR



## OUR COMPANY



บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2549 โดยกลุ่มสถาปนิกและวิศวกรผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานตกแต่งและก่อสร้างมากกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นบริษัทได้ขยายขอบเขตไปสู่การเป็นผู้รับเหมาและที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างพร้อมทั้ง ให้บริการงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัยและ CCTV ให้กับ อาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าและอาคาร พักอาศัย

ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ขยายพื้นที่รับงานจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่การรับงานตกแต่งภายใน ทั่วประเทศ เนื่องจากความก้าวหน้าทางธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทจึงได้เพิ่มแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโครงการของบริษัทฯ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ Built-in และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานรวมทั้งรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์รูปตามสั่ง

ปัจจุบันบริษัทมีผลงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทยึดมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และซื่อตรงกับลูกค้า ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา





วาสนา เสือหาญ

## MD MESSAGE

งานออกแบบ-รับเหมาก่อสร้างและผลิตเฟอร์นิเจอร์คือการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ ที่มีโจทย์คือความสวยงามและคุณค่าทางการใช้สอยที่สามารถสร้างให้เป็นจริงได้ บริษัทเชื่อว่าตัวชี้วัดคุณภาพของผลงานที่ดีที่สุดคือความพึงพอใจของลูกค้า การกลับมาใช้ซ้ำๆ การแนะนำต่อกัน ดังนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรกคือการเข้าใจความต้องการของลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่ามากที่สุดคือเรื่องระยะเวลา ความประณีตของงานงานแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป บริษัทต้องเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ก่อนเริ่มวางแผนและขั้นตอนต่างๆ เพื่อไปให้บรรลุความต้องการของลูกค้า โดยมีความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์เป็นเครื่องมือ การทำงานของบริษัทเราคือการผนวกสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกันทุกขั้นตอนการทำงานจะต้องพาให้เราไปใกล้ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นบริษัทจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับการทำงานทุกขั้นตอน ดังนั้นลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในบริการและผลงานของบริษัทได้



## 1. ผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Furniture manufacturing)

- ผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built-in และ Knock Down สำหรับโครงการ อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า
- รับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง (OEM) และ Customized Furniture

เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของโรงงาน ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ทุกขั้นตอนควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตโดยเฉพาะ

## 2. รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน (Interior construction)

- รับต่อเติมอาคาร ปรับปรุงตกแต่งใหม่
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันไฟไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบประปา

ทางเรามีทีมช่างพื้น ช่างฝ้า ช่างสี ทีมงานระบบอาคารต่างๆ รวมถึงทีมทำความสะอาดทีมงานของเรา มีความเชี่ยวชาญในงานมานานกว่า 10 ปี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้ากับหน้างานแต่ละที่ได้ มีการตรวจเช็คให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการจากเจ้าหน้าที่วิศวกร







# OUR JOURNEY

14 ของการรับเหมา

720 งานที่เราส่งมอบ

บริษัทมีผลงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น  
ภาคกลาง 72% ภาคอีสาน 9% ภาคตะวันออก 6%  
ภาคตะวันตก 5% ภาคใต้ 5% และภาคเหนือ 3%



## SOME OF OUR CLIENTS





## INFRA DÉCOR /บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด

63/23 หมู่ที่6 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140  
โทรศัพท์ 02-403-4514-15 / โทรสาร 02-403-4575  
อี-เมลล์ [contact@infradecor.info](mailto:contact@infradecor.info) / [www.infradecor.com](http://www.infradecor.com)

